

THƯ NGỎ
THI ĐUA LAO ĐỘNG SẢN XUẤT, LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Kính gửi:
- Các Phòng chức năng Công ty;
 - Các Chi nhánh trực thuộc Công ty;
 - Các tổ chức Đoàn thể Công ty;
 - Toàn thể Đảng viên, Người lao động trong Công ty.

Năm 2025 là một năm đặc biệt, mang ý nghĩa trọng đại đối với đất nước nói chung và Công ty chúng ta nói riêng. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó nổi bật là Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của chúng ta trong suốt 18 năm hình thành và phát triển.

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã không ngừng khẳng định vị thế của mình trên thị trường dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện trong PV Power mà còn mở rộng ra thị trường bên ngoài. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2020-2025 một số chỉ tiêu XSKD đạt được vượt mức kế hoạch đề ra, hoàn thiện hồ sơ năng lực kinh nghiệm đại tu tổ máy TBH-MFĐ điện than 600MW sau 18 năm, phát triển tệp khách hàng ngoài PVPower, đặc biệt là các nhà máy điện than BOT... Đến nay Công ty đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển ngành năng lượng của đất nước.

Những thành tựu đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, từ những đợt bảo dưỡng lớn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong bối cảnh dịch COVID diễn ra liên tục gần 3 năm từ 2020-2022, đến những nhiệm vụ khẩn cấp yêu cầu sự chính xác và kỷ luật cao, v.v... Tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và lòng nhiệt huyết của mỗi cá nhân đã góp phần tạo nên những thành công vang dội.

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình phát triển của Công ty. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những thành tựu và bài học kinh nghiệm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những mục tiêu, các nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp trong



nhiệm kỳ tới, đặc biệt tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công ty trong những năm qua.

Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, mỗi chúng ta cần không ngừng học hỏi, nghiên cứu, nâng cao năng lực của bản thân, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công việc bảo dưỡng, sửa chữa. Việc ứng dụng công nghệ mới, như hệ thống giám sát từ xa, công nghệ bảo dưỡng dự đoán, sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu rủi ro và chi phí. Đồng thời, trong chặng đường sắp tới, chúng ta cần chủ động đề xuất các giải pháp kỹ thuật mới, xây dựng/hiệu chỉnh các hành lang pháp lý cho phù hợp với thực tiễn, xây dựng các kế hoạch về nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, đầu tư trang thiết bị công cụ dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD của Công ty.

Tinh thần đoàn kết là sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong công việc bảo dưỡng, sửa chữa, đặc biệt là những nhiệm vụ khẩn cấp, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận là yếu tố quyết định thành công. Mỗi đảng viên, người lao động cần phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, tạo nên một tập thể vững mạnh.

Hy vọng và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng giá trị bền vững và đạt được nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tôi kêu gọi và phát động tới toàn thể người lao động khơi dậy tinh thần yêu nghề, yêu ngành, yêu Công ty tiếp tục hăng say lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam lần thứ IV sẽ là nơi ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của toàn thể đảng viên và người lao động. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về những thành tích đã đạt được, đồng thời đề ra những mục tiêu mới, tiếp tục phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động. Những thành tích mà chúng ta đạt được ngày hôm nay là kết quả của sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cá nhân. Chúng ta tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hăng say lao động, toàn thể đảng viên và người lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam sẽ cùng nhau viết nên những trang sử mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Tập đoàn, Tổng Công ty và đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY**



Bùi Duy Nhị